

SAN DIEGO MỪNG NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 06.

Ngày Quân Lực 19 tháng 6 là một ngày lễ lớn của quân đội, hàng năm các tổ chức, hội đoàn cựu quân nhân khắp nơi ở hải ngoại đều có tổ chức ghi nhớ ngày này, đó là ngày mà các cựu quân nhân và gia đình có dịp ngồi lại với nhau để vinh danh những người đã hy sinh năm xuống cho chính nghĩa tự do, vinh danh một quân đội anh dũng thiện chiến đã hết lòng chiến đấu để bảo vệ ấm no hạnh phúc của toàn dân, cho quê hương đất nước.



Trong tinh thần đó Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego đã long trọng tổ chức mừng ngày Quân Lực 19 tháng 06, năm 2008 với sự tham dự đông đảo của các tổ chức, hội đoàn, cùng thân nhân bằng hữu trong đại gia đình quân đội tại San Diego.

Chương trình bắt đầu vào lúc 11 giờ với nghi thức chào kính rước Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ, Phút Mặc Niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng chiến sĩ, đồng đội đã hy sinh với đông đảo nam nữ cựu quân nhân chính tể trong quân phục của các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.



Thành phần quan khách tham dự phần lớn là các vị Chủ Tịch, Hội Trưởng hay Đại Diện các tổ chức, hội đoàn Quân, Dân, Cán, Chính, Đảng Phái Chính Trị, Truyền Thông Báo Chí quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại San Diego như: Hiệp Hội Người Việt, Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, Hội Ai Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, Đảng Dân Tộc Việt Nam Tự Do San Diego, Tuần Báo Việt Times, Tuần Báo Người Việt Tự Do, Nguyệt San Con Ong Việt, Hội Ai Hữu Perus Ký, Hội Ai Hữu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia, Hội Ai Hữu Hải Quân và Hàng Hải, Hội Ai Hữu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH San Diego, Gia Đình Pháo Thủ, Hội Địa Phương Quân &

Nghĩa Quân, Gia Đình Biệt Động Quân, Gia Đình Quân Cảnh và một số lớn quân nhân trong các binh chủng Nhảy Dù, Không Quân, Quân Cụ, Đoàn 101, SVSQ Chiến Tranh Chính Trị, và các thành viên trong Hội Cao Niên, Ủy Ban Hỗ Trợ Phong Trào Dân Chủ VN Khối 8406 . . .



Đặc biệt Ban Tổ Chức giới thiệu đến mọi người một hội đoàn tân lập, thành viên mới của Liên Hội Chiến Sĩ VNCH San Diego, đó là **GIA ĐÌNH CỰU SĨ QUAN TRỪ BỊ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA SAN DIEGO.**

Chiến hữu Nguyễn Sĩ Anh, Khóa 12/SQ Thủ Đức, nguyên là cựu quân nhân trong binh chủng Biệt Động Quân, đại diện Gia Đình Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà San Diego đã trình bày lý do, sự hình thành tổ chức như sau:



Một số anh em sĩ quan Trừ Bị có cùng một hoài bão đã ngồi lại với nhau thành lập gia đình Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà San Diego với:

- **Mục đích:** cùng các hội đoàn quân nhân San Diego hợp tác chắc chắn trong sứ mạng chống cộng sản và tay sai, làm rạng danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại hải ngoại.

- **Tôn chỉ:** Chỉ có một tổ quốc là Việt Nam Cộng Hòa với biểu tượng là lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
- **Danh Dự và Trách Nhiệm:** Nguyễn giữ gìn Uy Tín và khí thế Hào Hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cố gắng thực hiện sứ mạng thiêng liêng của người quân nhân còn mang nặng hoài bão với quốc gia và dân tộc.
- Những lời nói đầy tâm huyết và hùng khí của chiến hữu Nguyễn Sỹ Anh đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.



- **Chương trình tiếp tục với lời chào mừng của Chiến hữu Hoàng Văn Nhạn, Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ, với bài diễn văn ngắn gọn nói lên ý nghĩ của Ngày Quân Lực 19/6:** “... Ngày 19 tháng 06 năm 1965, 43 năm về trước, quân cộng sản Bắc Việt ngày càng gia tăng áp lực đánh phá miền Nam, trước tình trạng “ Tổ Quốc Lâm Nguy” hiểm nghèo của đất nước, Hội Đồng Tướng Lính đã thay mặt Quân Đội đứng ra nhận lãnh sứ mạng “ Bảo Quốc An Dân” trực tiếp nhận nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia để củng cố an ninh và trật tự, tái xây dựng một nền Dân Chủ Pháp Trị tại miền Nam”.



- **Ông Trần Hùng Tiết, CT/Hiệp Hội Người Việt San Diego phát biểu:** “. . qua các tài liệu tham khảo nghiên cứu của các sử gia trong quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh, họ đã xác định rằng: Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là một đạo quân thiện chiến, anh dũng, đầy lòng nhân

ái, khác hẳn với bản chất gian manh, độc ác, vô nhân của Cộng Sản Bắc Việt, điển hình qua vụ thảm sát người dân Huế trong dịp Tết Mậu Thân. . .”



- **Đại Diện Hậu Duệ Liên Hội Chiến Sĩ, Huỳnh Phong đã đọc một bài cảm tưởng thật súc tích và đầy đủ ý nghĩa như sau:**

(trích đoạn) “. . . cho dù ngày nay, có những kẻ ngu muội, “ tâm hèn, chí nhục “ bị cộng sản đầu độc, mua chuộc, dụ dỗ về làm tay sai công cụ cho chúng, để tạo thêm tội ác, tham những hối lộ, hại dân hại nước, phá hoại tinh thần đoàn kết quốc gia dân tộc. Những kẻ đó đáng bị quần chúng nguyên rửa và loại trừ. Họ phải hổ thẹn với các anh lính chiến sĩ đã bỏ mình vì chính nghĩa, vì ngọn cờ Vàng, họ phải bị sỉ nhục với các anh thương phế binh thân tàn ma dại đang sống khắc khoải ở Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn trẻ có mặt hôm nay, chúng ta phải mang ơn những người lính V.N.C.H. đã có công gìn giữ đất nước ngăn cản giặc thù xâm lăng, và rồi phải bị tử nhục trong lao tù, đọa đầy khổ ải, chúng ta phải đền đáp cho các chiến sĩ đó: trước hết chúng ta không nên làm điều gì sai quấy, đi ngược lại những hy sinh to tát mà họ đã xả thân trong suốt mấy mươi năm qua khiến họ phải buồn phiền. Kế tiếp chúng ta hãy mau sớm sẵn sàng tham gia đội ngũ hậu duệ để được sự hướng dẫn, huấn luyện từ các bậc đàn anh, cha ông đi trước. Những kinh nghiệm chiến trường và tù tội khi xưa sẽ là những bài học quý báu để chúng ta lãnh hội, xử dụng trong tương lai, có như thế thì khi các bậc cha anh có nằm xuống cũng sẽ mãn nguyện vì tâm huyết của họ đã được tiếp nối bởi những bầu máu nóng của thế hệ trẻ, con cháu của họ. Và xin các bạn trẻ hãy nhớ cho một điều: Chỉ khi nào Việt Nam không còn cộng sản, thì lúc đó chúng ta mới được phép mang tài năng của mình về phục vụ quê hương . . .”

- Sau phần nghi thức chào cờ, diễn văn chào mừng, cảm tưởng của Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/ San Diego, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego và Đại Diện Hậu Duệ Liên Hội là phần chiếu phim cuộc **Duyệt Binh Vĩ Đại Mừng Ngày Quân Lực 19 tháng 06 vào năm 1973 tại Thủ Đô Sài Gòn** và một chương trình văn nghệ sôi nổi, phong phú kéo dài cho đến 03 giờ chiều với sự đóng góp của các tài năng San Diego và các ca nghệ sĩ trong ban nhạc Viễn Du, ban nhạc Tình Lính như: Kiều Thu, Tuyết Hạnh, Châu Thi, Bích Diệp, Huỳnh Anh, Đoàn Thanh, Hoàng Kim, Như Hoa, Mỹ Ngọc Quan, Nguyễn Hữu Triều, Dạ Trường, Ý Thu, Tuyết Nga, Quân Anh

Trí, Minh Tuấn, Lê Thi, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam. . v . v . . do chiến hữu Phạm Trần Thế phụ trách.

Phần cơm trưa, giải khát đã có các ban tiếp tân, ban ẩm thực của Liên Hội với sự phụ giúp của các bà, các cô, các cháu trong đại gia đình cựu quân nhân hỗ trợ, cơm nước được đem đến tận nơi cho bạn bè, quan khách và đồng đội của mình, để mọi người có thời gian thưởng thức văn nghệ và chuyện trò thoải mái cho đến khi bế mạc.



Đặc biệt là tâm tình của một nữ lưu, được biết là phu nhân của một cố Trung Tá trong Quân Lực VNCH, đã viết lên những tâm tư, cảm nghĩ của mình gửi đến người viết nhờ phổ biến sau khi tham dự Ngày Quân Lực 19 tháng 06 do Liên Hội Chiến Sĩ VNCH San Diego tổ chức:.

- “ Hôm nay ngày kỷ niệm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 33 năm mất miền Nam, 12 năm Tôi hiện diện tại đây, lần đầu tiên Tôi được các Anh mời đến Nhà Hội Cộng Đồng (Linda Vista), để kỷ niệm ngày trong đại này, một thời gian dài mà Tôi tưởng mới đây thôi. Vừa queo xe vào nhà Hội, lần đầu tiên Tôi nhận ra địa điểm là những lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới, những màu áo, những chiếc nón của các binh chủng làm cho Tôi rất ngạc nhiên, họ đón Tôi bằng những nụ cười hiền của những người lính mà trong quá khứ là những anh lính trẻ đã ngang dọc khắp 4 vùng chiến thuật. Dù hiện tại chỉ còn lại là mái tóc đã ngả bạc, dáng người cũng không còn oai phong hùng dũng như xưa, nhưng đối với Tôi các anh vẫn mang nét kiêu hùng và hiên ngang đáng kính. Cái không khí thân mật, cái tình quân dân khẩn khít đã đem cộng đồng tới gần hơn.
- 12 năm tôi đến đây theo diện HO, tôi chưa bao giờ thấy được sự ấm áp trong lòng, cái cảm giác như sống lại những đêm trình diễn cho lính sau những ngày hành quân dừng chân nơi hậu cứ. Những tiếng vỗ tay, những nụ cười tươi dù giờ không còn thắm như xưa, những ánh mắt nhìn tôi như vui chia sẻ với bài hát ca ngợi người lính, dù ánh mắt các anh không còn trong sáng như xưa, nhưng tất cả là niềm rung động của tôi mà bấy lâu đã chìm đắm. Những hình ảnh thương yêu của các anh hơn 30 năm qua vẫn tồn tại trong mỗi người dù hiện tại chúng ta không còn ai trẻ cả. Tôi yêu thương hình ảnh đêm tiền đồn, nhìn hỏa châu soi sáng, trong vọng gác người lính gìm chặt tay súng, mắt trông về nơi xa mịt mù nào, nơi đó có những tên giặc thù khát máu, Tôi cũng không quên những buổi đón xuân nơi tiền đồn, chúng

tôi phải băng ngang những thửa ruộng vừa gặt, các ốc rạ vừa khô, làm chúng tôi đạp rất đau, vì phải bỏ guốc mới lội ruộng được.

- Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đã làm cho Tôi sống lại trong giờ phút hôm nay, ngày kỷ niệm Quân Lực VNCH năm 2008, ngày đầu tiên sau 12 năm định cư tại đây, Tôi được thấy sự đoàn kết của các anh, một thời là lính, một thời liệt oanh trên khắp miền đất nước miền Nam, đã làm cho bọn giặc cộng khiếp sợ và cũng đã làm cho chị em chúng tôi một thời mơ mộng làm người yêu của lính, dù không biết tương lai sẽ ra sao.
- Hôm nay thật sự Tôi rất xúc động, và cảm giác đầu tiên cho Tôi thấy lại những hình ảnh của ngày Quân Lực trước năm 1975.
- Tôi rất cảm ơn anh Trần Thanh Liêm, anh Bùi Văn Nghiêm, anh Trần Văn Viễn, anh Phạm Trần Thế đã đem Tôi trở về gần hơn bên gia đình Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
(Viết tại San Diego 6/22/08 - Tuyết Nga)

Nghĩ rằng trái tim mình đã chai đá sau những năm tháng dài tù tội trong lao tù cộng sản, trong vất vả của cuộc sống hàng ngày, nhưng sao vẫn thấy lòng ngập tràn niềm xúc cảm khi đọc qua những dòng chữ nêu trên của một người chưa từng quen biết.

Lá thư viết vội vàng, không bì, không tem, không trau chuốt nhưng đã nói lên đầy đủ tất cả những tâm tình, ước mơ, hoài bão của những con người cùng đứng chung chiến tuyến trong ngày Quân Lực năm nay, họ luôn luôn mơ ước một ngày về xây dựng quê hương khi đất nước không còn bóng dáng quân thù cộng sản.

Trần Sơn.